

TOA ĐÀM KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2023), sáng ngày 1/2/2023, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiên bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam". GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì tọa đàm. Cùng chủ trì tọa đàm có PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Dự tọa đàm có đại diện Tỉnh ủy Thái Bình, quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang bước vào năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Tọa đàm khoa học chủ đề "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiên bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân những hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng về vang của Đảng và dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng và dân tộc Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ra tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí đã tham gia phong trào yêu nước từ những năm 1925 - 1926 khi còn là học sinh Trường Thành Trung, Nam Định.

Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đầu năm 1928, đồng chí được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng. Tháng 3/1929, đồng chí tham dự hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Tháng 6/1929, đồng chí tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Đảng



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại tọa đàm.

và được bầu làm Ủy viên Trung ương lâm thời. Tháng 7/1929, đồng chí chủ trì hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được bầu làm Hội trưởng lâm thời. Tháng 8/1929, đồng chí tổ chức thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hải Phòng, do đồng chí là Bí thư. Mùa xuân năm 1930, đồng chí tham dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 5/1930, đồng chí được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Cuối tháng 10/1930, đồng chí được cử vào tăng cường cho Xứ ủy Trung Kỳ, làm Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy. Tháng 4/1931, đồng chí bị bắt và

đồng chí đã sống và chiến đấu một cuộc đời vô cùng cao đẹp và anh dũng hy sinh, nêu tấm gương sáng của một người cộng sản kiên trung, bất khuất đối với các thế hệ cách mạng đời sau. Tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, chúng ta nguyện học tập tấm gương của một nhân cách cộng sản mẫu mực, kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh theo con đường cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc đã lựa chọn.

(theo hcm.vn)

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Các HTX chủ động cung ứng giống, phân bón có chất lượng tốt, tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa cho các hộ nông dân trước khi vào vụ sản xuất. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 25/2. Các địa phương khuyến khích nông dân mở rộng mô hình áp dụng phương thức mạ khay máy cấy. Đến nay, cơ bản diện tích gieo cấy lúa xuân đã được làm đất, sẵn sàng cho gieo cấy. Trong đó, huyện Đông Hưng đã cấy được trên 2.000ha; huyện Hưng Hà gieo cấy được khoảng 80ha, tập trung tại các xã có phong trào trồng cây màu hè xen giữa hai vụ lúa như Tây Đô, Tân Tiến, Hồng Lĩnh, Hòa Tân, Phúc Khánh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Phú Châu (Đông Hưng), xã Độc Lập (Hưng Hà), đồng chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp chỉ đạo sản xuất vụ xuân linh hoạt, kịp thời. Chủ động chống rét bảo vệ mạ; chuẩn bị đủ lượng mạ và nguồn giống dự phòng bảo đảm chất lượng để sẵn sàng khắc phục khi cần thiết. Bằng mọi biện pháp tổ chức khai thác tối đa nguồn nước từ các đợt xả hồ thủy điện, bảo đảm chất lượng 100% diện tích gieo cấy; tôn cao, tu bổ bờ vùng, bờ thửa để giữ nước, không để rò rỉ lãng phí nước; huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hoàn thành làm đất phục vụ cấy lúa xuân, làm đất kỹ, san ruộng phẳng và làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế các nguồn sâu bệnh, đặc biệt là nguồn bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ. Tập trung diệt chuột,



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân tại xã Phú Châu (Đông Hưng).

ốc bươu vàng, quản lý tốt lúa cỏ, cỏ dại, chủ động phòng tránh bệnh lùn sọc đen trên

lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi phát động và tổ chức xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa

xuân, quyết tâm hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

THANH NIÊN HƯNG HÀ

Sẵn sàng lên đường nhập ngũ



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Hưng Hà tặng quà động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước khi nhập ngũ.

Sau những ngày vui xuân đón Tết, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, 372 thanh niên Hưng Hà phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi căng tràn sức sống tự hào được khoác lên mình màu xanh áo lính, màu của tuổi trẻ, của niềm tin và hy vọng.

Những ngày này, ngôi nhà của em Chu Sỹ Tiến, thôn Truy Đình, xã Văn Cẩm tran ngập tiếng nói cười của bạn bè, người thân đến chung vui, động viên em lên đường nhập

ngũ. Gương mặt Tiến toát lên niềm tự hào. "Mặc dù hồi hộp nhưng em rất phấn khởi vì được phục vụ Tổ quốc, đây sẽ là cơ hội để em học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn. Đến thời điểm này em đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế, tư trang, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Bản thân em sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, xứng đáng là người lính Cụ Hồ" - Chu Sỹ Tiến chia sẻ.

Chung niềm vui trúng tuyển NVQS như Tiến, em Ngô Huy Hoàng, tổ dân phố Đán Chàng 2, thị trấn Hưng Hà phấn khởi

cho biết: Dù sắp phải xa gia đình, người thân song em rất yên tâm với con đường đã chọn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của địa phương, gia đình, bạn bè.

Năm 2023, thị trấn Hưng Hà có 14 thanh niên trúng tuyển NVQS, vượt chỉ tiêu huyện giao. Hiện nay thị trấn đang tổ chức các hoạt động tặng quà, gặp mặt để động viên tân binh trước khi nhập ngũ. Ông Nguyễn Công Nhật, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn cho biết: Đến

thời điểm này, 100% thanh niên thị trấn trúng tuyển NVQS đã nhận lệnh nhập ngũ, có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ; chúng tôi tổ chức gặp mặt, tặng quà, cấp quần trang trang trọng, ấm áp tình cảm quân dân, tạo khí thế hồ hởi, phấn khởi cho các tân binh trước ngày nhập ngũ.

Hiện nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền để gia đình và thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đã tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Xác định công tác vận động công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên và nhân dân có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS. Đồng thời, phân công cán bộ gần gũi động viên, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình có con em trúng tuyển NVQS để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp tân binh có tinh thần phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, những thanh niên nhập ngũ năm nay đều bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa. Trong 372 thanh niên nhập ngũ đợt này, trên 70% có sức khỏe loại 1

và loại 2; 21 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 175 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ, nắm chắc tư tưởng, quản lý chặt chẽ di biến động của các thanh niên trúng tuyển NVQS. Bên cạnh đó, phối hợp với các gia đình động viên, nhắc nhở thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất, tham gia giao thông; tổ chức trao tặng quà cho 65 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các địa phương gặp mặt tân binh với khí thế sôi nổi. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân của huyện bảo đảm đúng quy định, an toàn, trang trọng. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất, 100% thanh niên đã nhận lệnh, yên tâm nhập ngũ.

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của huyện Hưng Hà, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ. Chỉ còn ít ngày nữa, những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi căng tràn sức sống sẽ lên đường về đơn vị mới, thực hiện nhiệm vụ cao cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, người thân gửi trọn niềm tin vào các tân binh và mong các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tổ thắm truyền thống quê hương anh hùng.

THANH THỦY

Cơ hội quảng bá sâu rộng du lịch Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19

(chinhphu.vn) - Từ ngày 2 - 5/2, Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn du lịch ASEAN 2023 và hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX tại thành phố Yogyakarta, Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023.

Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2023 với chủ đề "ASEAN: Hành trình tới những điểm đến tuyệt vời" (ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations), là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa các thành viên ASEAN trong khuôn khổ hợp tác du lịch.

Theo Tổng cục Du lịch, ATF 2023 có rất nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 10; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Nga lần thứ 2; Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 57; Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 lần thứ 42; Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+Ấn Độ lần thứ 29; cuộc họp tham vấn du lịch ASEAN - Nga lần thứ 13; Lễ trao Giải thưởng du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt động bên lề khác.



Logo diễn đàn du lịch ASEAN 2023.

Tại diễn đàn, ngoài các hoạt động nói trên, đoàn Việt Nam sẽ tổ chức họp báo giới thiệu về tình hình phát triển, cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ du lịch sau đại dịch Covid-19; định hướng thị trường, sản phẩm phù hợp với tình hình mới; nâng cao nhận biết về hình ảnh, định vị và thông điệp của du lịch Việt Nam thông qua biểu tượng và tiêu đề "Viet Nam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận) và chiến dịch quảng bá "Live Fully in Viet Nam" (Sống trọn vẹn tại Việt Nam).

Trong khuôn khổ ATF 2023, hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX, một trong những hoạt động quan trọng nhất, thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và du khách quốc tế cũng được tổ chức.

TRAVEX là nơi diễn ra các hoạt động sôi động của ngành du lịch như triển lãm, giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ giữa người mua - người bán sản phẩm, dịch vụ du lịch, hội thảo chuyên đề du lịch...

Tại TRAVEX, Việt Nam có gian hàng với diện tích 54m², địa điểm truyền tải thông điệp mời gọi du khách đến Việt Nam để có những trải nghiệm trọn vẹn và hấp dẫn với những hình ảnh thể hiện một cách nhất quán trong toàn bộ các sự kiện của du lịch Việt Nam tại hội chợ. Đặc biệt, điểm nhấn của gian hàng này là chương trình truyền thông về năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023.

Đây là dịp để ngành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn và chào đón khách du lịch quay trở lại sau dịch Covid-19; hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch.

ASEAN là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động nhất trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Hầu hết các nước thành viên ASEAN đều chú trọng phát triển du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Theo số liệu từ Ban Thư ký ASEAN, trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19 (năm 2019), khách du lịch quốc tế đến khu vực ASEAN đạt khoảng 143,5 triệu lượt, chiếm 9,6% tổng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới; tốc độ tăng trưởng đạt 6,1%, cao hơn mức tăng trưởng chung của thế giới (4%).



Năm 2022, Việt Nam đón hơn 3,661 triệu lượt khách quốc tế.

Với du lịch Việt Nam, ASEAN là một trong những thị trường, đối tác quan trọng nhất. Trong năm 2019, khách từ ASEAN tới Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt, chiếm khoảng 11,6% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế về du lịch của Việt Nam.

Năm 2023, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt du khách quốc tế. Vì thế, ATF và TRAVEX 2023 là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục quảng bá sâu rộng "ngành công nghiệp không khói" với bạn bè khu vực và thế giới.

Advertisement for COVID-19 testing services. It features a purple and white color scheme with the text 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Below this, it states 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 1/2' and provides information about the number of new cases in Vietnam and Thái Bình. It also lists contact numbers for the testing center and the hotline for COVID-19 information.